

NGAI KÒNRÃN XIX – B

SA LÃ LÀNG KIS !

Hãy ăn để mà sống !

Bơta kis kòn-bonus nêh sớntờm tam sả-jăn do, bớh sả-jăn kis ing Yàng kờn tơnwèt bol he in gít gùng tus hớ bơta kis sùm.

Sự sống con người đã bắt đầu trong thân xác này, từ thân xác đời tạm Thiên-Chúa muốn hướng chúng ta tới sự sống vĩnh cửu.

Bơta kis sùm đồng màng rớlau mớ bơta kis ing, tài bớh kis ing gen mềng lăh lờt găn, mớya kis sùm gen ở dũt ở lời.

Sự sống vĩnh cửu quan trọng hơn sự sống tạm, bởi vì sự sống tạm chỉ là hành trình đi qua, nhưng sự sống vĩnh cửu thì vô cùng vô tận.

Bơta kis ing do làng he in rớcăng lờt tus tam bơta kis sùm.

Sự sống tạm này để cho chúng ta chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu.

Bol he cau lời krung gít lăh : pal sa làng kis, sa lăh bơta gớjời lăi jờh tam rài kis kòn-bonus.

Chúng ta ai cũng biết rằng : phải ăn để sống, ăn là sự đòi hỏi trước hết cho sự sống con người.

Bulăh bol he lờh chi lời, mớya jớnau tờm gớ dề lăh jời làng sa, sa làng kis, bớh hớ song rớgới tốnggũh-tốnggớ rài kis.

Dù chúng ta làm cái gì, nhưng điều chính yếu là kiếm để ăn, ăn để sống, từ đó mới có thể phát triển cuộc sống.

Gen tàng jớnau sớr lăm sớnrờp lăh : sa lă làng kis !

Cho nên mệnh lệnh đầu tiên là : hãy ăn để mà sống !

Jớnau gớ dề lăh lờh dớ tê làng gớ rờ dớ bớ.

Vấn đề tự nó là phải tay có làm thì hàm mới có mà nhai.

Cau lời gít lờh gen gít sa, rài kis tớl hờm mớ lớngăp-lớngai.

Ai biết làm thì biết ăn, cuộc sống từ đó mà no đủ và hạnh phúc.

Mớya bol he ở tũ lời rớgới pớndăng bơta ngăn do lăh : piăng sào ào sớh mềng làng sa mớ nguì tam rài kis ing do lớm, ở rớgới ai he in bơta kis sùm.

Nhưng chúng ta không bao giờ có thể chối cãi sự thật này rằng : cơm ăn áo mặc chỉ ăn và dùng trong cuộc sống tạm này thôi, không thể cho chúng ta sự sống vĩnh cửu.

Yàng sùm hòi jà bol he bõh tam rài kis ing do wèt tus hơ bõta kis sùm, mớya ai chi lới sa mớ làng rợgới kis sùm ?

Thiên-Chúa luôn mời gọi chúng ta từ trong cuộc sống tạm này hướng tới sự sống vĩnh cửu. Nhưng lấy cái gì ăn để sống vĩnh cửu được ?

Bol he iắt nên mớ kớlôi sớng lả jónau Kớnrầñ Jesu đớ mớ bol he :
Chúng ta hãy lắng nghe và suy nghĩ lời Chúa Giêsu nói với chúng ta :

Añ lăh ãñ kis sùm mù bõh trồ, cau lới sa ãñ do gen rợp kis rài rài. Mớ ãñ Añ rợp ai tồm lăh pỏc Añ, làng dônia in gễh kis.

Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.

Rà cau Jude rài yau ờr nễh iắt mớ nễh kớlôi sớng lăh : do lăh jónau đớ ở gồ gùng mớ ở chàl iắt, mbe rợgới dùl nă kòn-bonus gớ ãñ làng cau in sa ? Mớ bol khai ở bài dờn dờp jónau Kớnrầñ dề.

Nhiều người Do Thái thời xưa đã nghe và đã suy nghĩ rằng : đây là lời nói vô lý và không nghe được, làm sao một con người có thể biến thành bánh để cho người ta ăn ? Và họ không đón nhận lời của Đức Giêsu.

Bol khai ở dờn dờp lăh tài bõh bol khai mìn g kớlôi sớng jăt gùng ờs kòn-bonus dề, mớya do lăh ãñ bõh trồ, ở di bõh tam ù, lăh bõta kới-is mớ ở tũ lới di pớndrờm mớ bõta dônia.

Họ không nhìn nhận là vì họ chỉ suy nghĩ theo lẽ thường của con người, nhưng đây là bánh rơi từ trời, chứ không bởi đất, là điều đặc biệt và không bao giờ có thể so sánh với những sự thế gian.

Kớnrầñ sớndio cau in dùl phan pà dờng màng lin rớlau jỡh, hỡ lăh phan sa bõta kis rài rài, mớya cau ở bài dờn-dờp, tài bõh cau mìn g pindờn đớ sả tồm mớ ở pindờn đớ Kớnrầñ. Pớlai sỡh !

Chúa trình bày cho người ta tặng vật vô giá, đó là lương thực sự sống vĩnh cửu, nhưng người ta không đón nhận, bởi vì người ta chỉ tin nơi mình mà không tin nơi Chúa. Tiếc thay !

Cau pindờn lăh cau gễh Kớnrầñ hòi jà làng tus mớ Sả Mhàm niamgoh, làng he in sa mớ làng gễh kis sùm. Mớya he nễh gít bõta dờng màng ngă Sả Mhàm Kớnrầñ dề ở ? Mớ bol he lăh cau bõtuah rớlau jỡh ở ?

Người tín hữu là những người được Chúa mời gọi đến với Mình Máu Thánh Chúa, để cho chúng ta ăn và được sống vĩnh cửu. Nhưng liệu chúng ta đã biết sự vô giá của Mình Máu Chúa hay chưa ? Và chúng ta là những người hạnh phúc hơn hết không ?

Dăn Kơnrãñ ai bol he in wã, gôboh, mớ triăng wã-dờp Têl Gơnrôh Sã Mhàm Niămgoh Kơnrãñ.

Do lăh phan sa bôta kis sùm he in.

Xin Chúa cho chúng ta hiểu, mộ mến, và năng đón nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa.

Đây chính là lương thực sự sống vĩnh cửu cho chúng ta.